



**DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG**  
41/2D Tân Tiến, Xuân Thới Đông,  
Hóc Môn, TP. HCM  
Đ.T : 08.38910676 – 37109011  
E-mail : dtrinhvuongvn@gmail.com

**HÃY TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ**  
(x Mt 18,3)

## **TIỂU SỬ** **CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ NHÀI (CHIÊN)** **(1939- 2023)**

Chị Maria Nguyễn Thị Chiên sinh ngày 10/9/1939 tại Nam Định với tên khai sinh là Nguyễn Thị Nhài. Chị là con thứ ba trong gia đình có 4 người. Ngày 20/9/1939 chị được ơn làm con Chúa qua bí tích Rửa tội tại nhà thờ Văn Giáo.

Ngày 25/9/1962 Chị gia nhập Đệ tử viện tại Bùi Môn và ngày 21/11/1963, Chị lên Tiên Tập. Ngày 31/5/1964 Chị được nhận vào Tập viện của Dòng. Ngày Hiến pháp và danh hiệu mới của Dòng được Giáo hội phê chuẩn, 31/5/1966, Chị được tuyên khấn lần đầu. Ngày 4/5/1972, chị Maria tuyên khấn Trọn đời tại Bùi Môn.

Với 57 năm khấn dòng Chị đã sống đời thánh hiến và phục vụ Giáo hội trong các nhiệm vụ của một nữ tu âm thầm, khiêm tốn và tận tụy với mọi bổn phận được trao nơi các cộng đoàn Bùi Môn, Mẫu Tâm và Sao Mai - Vũng Tàu. Giống như chị Matta trong Tin mừng, Chị đã tận tụy phục vụ chị em nhiều năm trong vai trò cấp dưỡng. Năm 2001 Chị nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Bé Thơ của Dòng. Thị giác của Chị dần yếu đi, nhưng con mắt đức tin của Chị không bị lu mờ. Chị vẫn cố gắng tham dự mọi sinh hoạt và các giờ phụng vụ cùng với chị em Dòng một cách xác tín như thấy Đấng Vô hình.

Tối ngày 12/01/2023 Chị bị hôn mê sâu. Cha chính xứ Bùi Môn Gioan Baotixita Trần Văn Trí đã ban phép Xức Dầu bệnh nhân cho Chị, và ngay sau đó Chị được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất.

Trong thời gian dài chịu bệnh và nhất là những ngày cuối đời, Chị thực sự trở nên một đứa trẻ hoàn toàn nằm ngủ trên cánh tay Mẹ Vô Nhiễm - Mẹ Bê trên Dòng. Chị tín thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và biểu lộ sự hiệp thông với chị em qua những biểu hiện rất nhỏ qua sự nhận thức của mình.

Cuộc đời Chị là những chuỗi ngày phục vụ cộng đoàn trong âm thầm, khiêm tốn và gắn kết với chị em trong lớp Dòng Công với khẩu hiệu Quên mình. Suốt cả cuộc đời, Chị đã hiến thân cho Chúa, phục vụ Hội thánh và các linh hồn.

Khi hiến tể của Chúa Giê su dâng trên nhà nguyện tại Bùi Môn sắp kết thúc, chị Maria cũng hoàn tất Thánh lễ cuộc đời trên giường bệnh giữa lời nguyện cầu tha thiết của chị em.

Chị Maria Nguyễn Thị Chiên đã an nghỉ trong Chúa trong lý tưởng trở nên Giêsu Ấu Thơ, con nhỏ của Cha trên trời và của Mẹ Maria tại Nhà chính Bùi Môn vào lúc 5 giờ 45 phút. Chị hưởng thọ 84 tuổi, 61 năm sống trong Dòng và 57 năm sống trong lời khấn Dòng.

Xin Quý cha, quý cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn linh hồn Maria – người chị em của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa cùng với những người được tuyển chọn.